

# QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM (6/5/1946 – 6/5/2006)

**Đ**ể chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thống kê (6/5/1946-6/5/2006) nhằm tổng kết những thành tích trong chặng đường đã qua và rút ra những bài học kinh nghiệm giúp cho thế hệ hiện nay và mai sau tiếp tục xây dựng và phát triển ngành, ngày 1 tháng 3 năm 2002 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 111/QĐ-TCTK về việc thành lập Ban soạn thảo lịch sử ngành Thống kê Việt Nam, do đồng chí Lê Mạnh Hùng Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban; lãnh đạo một số Vụ, Viện, Văn phòng và một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lâu năm trong ngành đã nghỉ hưu làm thành viên. Nhiệm vụ của Ban là giúp lãnh đạo Tổng cục tổ chức, triển khai việc biên soạn lịch sử ngành Thống kê Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.

Ngày 17 tháng 9 năm 2002, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra văn bản số 627/TCTK-BSLS gửi các cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Trung học Thống kê I và II thực hiện một số công tác phổ biến chủ trương về biên soạn lịch sử ngành Thống kê đến cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị; Thành lập Ban (Tổ) biên soạn lịch sử đơn vị để giúp lãnh đạo đơn vị thu thập, hệ thống

các tư liệu, cũng như biên soạn lịch sử của đơn vị theo đề cương hướng dẫn của Ban biên soạn lịch sử ngành Thống kê Trung ương. Tiến hành thu thập các tư liệu, tranh ảnh, hiện vật có liên quan đến hoạt động thống kê qua các thời kỳ; lập danh mục các tư liệu, hiện vật gửi về Ban biên soạn lịch sử thống kê Trung ương.

Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra Quyết định 631/QĐ-TCTK-TCCB và Quyết định 632/QĐ-TCTK thành lập Tổ thường trực Ban biên soạn lịch sử ngành. Tổ thường trực có nhiệm vụ giúp Ban biên soạn lịch sử ngành khai thác, thu thập tài liệu và biên soạn lịch sử ngành Thống kê Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.

Ngày 13 tháng 2 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra văn bản số 67/TCTK-BSLS về việc hướng dẫn nội dung đề cương biên soạn lịch sử ngành Thống kê, áp dụng đối với các cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Trung học Thống kê I và II, các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Trong đó có lưu ý về phân chia các thời kỳ, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho công tác thống kê và kết quả hoạt động thống kê từng thời kỳ, tổng kết và rút ra những bài

học kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và phát triển của ngành.

Ngày 1 tháng 3 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra văn bản số 99/TCTK-BLS về việc hướng dẫn biên soạn lịch sử ngành áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Trung học Thống kê I và II, hướng dẫn biên soạn biên niên sử áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Trong văn bản nêu rõ những công việc cần phải làm, thời gian phải hoàn thành và kế hoạch triển khai các bước thực hiện.

Ngày 22 tháng 3 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra văn bản số 170/TCTK-KHTC về việc hướng dẫn chế độ chi triển khai thực hiện công tác biên soạn lịch sử ngành áp dụng đối với Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Ngày 20 tháng 8 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra văn bản số 543/TCTK-BLS về việc hướng dẫn công tác biên soạn lịch sử ngành Thống kê địa phương. Trong đó có giới thiệu về phân chia các mốc lịch sử hoạt động thống kê, nội dung biên soạn từng chương, mục, nguồn tài liệu sử dụng cho công tác biên soạn, sưu tầm các tư liệu, hiện vật phục vụ cho công tác xây dựng phòng truyền thống của ngành, v.v...

Ngày 22 tháng 3 năm 2005, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra văn bản số 191/TCTK-BLS về việc sưu tầm tư liệu, hiện vật ngành Thống kê qua các thời kỳ áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục,

Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung học Thống kê II. Trong đó hướng dẫn cụ thể cách lập danh mục các tư liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt động thống kê, quy định thời gian báo cáo kết quả sưu tầm các tư liệu, hiện vật theo danh mục quy định về Ban biên soạn lịch sử Thống kê Trung ương.

Ngày 23/3/2005 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 510/QĐ-TCTK về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Thống kê. Ban gồm 14 thành viên do Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng ban, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng làm Phó ban thường trực, Tiến sĩ Đỗ Thúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó ban.

Ban tổ chức được chia thành 3 nhóm:

- Nhóm soạn thảo văn kiện do đồng chí Lê Mạnh Hùng - trưởng Ban tổ chức trực tiếp phụ trách.

- Nhóm Tổ chức - Hậu cần - Tuyên truyền do đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Ban thường trực, trực tiếp phụ trách.

- Nhóm thi đua khen thưởng, do đồng chí Đỗ Thúc - Phó Ban, trực tiếp phụ trách.

Các nhóm hoạt động theo nhiệm vụ công tác do đồng chí Trưởng Ban tổ chức phân công.

Ngoài những văn bản nêu trên, Thường trực Ban biên soạn lịch sử ngành Thống kê còn làm một số văn bản phúc đáp, giải thích,

hướng dẫn, cung cấp tư liệu cho một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục, cùng với tinh thần tích cực cố gắng của các thành viên Ban biên soạn, sự giúp đỡ trực tiếp của Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Tổng cục, Viện Khoa học Thống kê, được sự phối hợp cộng tác của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, nên Ban biên soạn lịch sử ngành Thống kê Việt Nam hoạt động có nhiều thuận lợi. Đến nay đã cơ bản hoàn thành dự thảo cuốn lịch sử ngành Thống kê Việt Nam, được hầu hết các đơn vị trực thuộc Tổng cục nhất trí với nội dung dự thảo.

Đối với công tác biên soạn biên niên sử của các đơn vị thuộc Tổng cục, đến nay đã có một số đơn vị hoàn thành là: Viện Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Lao động - Dân số, Trung tâm Tin học Thống kê. Các đơn vị còn lại đều đang khẩn trương biên soạn, để hoàn thành đúng thời gian quy định.

Không kể 3 tỉnh mới thành lập: Lai Châu, Hậu Giang, Đắk Nông, 61 cục thống kê tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung học Thống kê II đều quán triệt thực hiện đầy đủ các quyết định, văn bản hướng dẫn của lãnh đạo Tổng cục về công tác biên soạn lịch sử, cũng như sưu tầm các tư liệu hiện vật, xây dựng phòng truyền thống của ngành. Mặc dù công tác biên soạn lịch sử ngành Thống kê có gặp trở ngại khó khăn về tư liệu thất lạc, mất mát nhiều, thời gian yêu cầu khẩn trương, nguồn kinh phí ít, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nên

đến nay hầu hết các Cục Thống kê tỉnh, thành phố, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung học Thống kê II đã và đang hoàn thành công tác biên soạn cuốn lịch sử của đơn vị mình. Đến nay các cục thống kê: Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Ninh Bình, Quảng Nam, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi cuốn lịch sử của đơn vị về Ban biên soạn lịch sử ngành Thống kê Trung ương.

Tóm lại, nội dung chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam đối với cơ quan Tổng cục, các Cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung học Thống kê II là rất lớn và phải rất khẩn trương. Quá trình thực hiện lại gặp một số khó khăn trở ngại: thiếu tư liệu, kinh phí và thời gian hạn hẹp. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục, nên đến nay nhìn chung mọi công việc chuẩn bị đã được thực hiện khá tốt. Ban biên soạn lịch sử ngành Thống kê Trung ương đã hoàn thành dự thảo cuốn lịch sử ngành Thống kê Việt Nam 60 năm, các Cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung học Thống kê II đã và đang hoàn thành cuốn lịch sử của đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng đã và đang hoàn thành cuốn biên niên sử của đơn vị mình. Các công việc chuẩn bị khác như: soạn thảo các văn kiện, tổ chức, hậu cần, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, vv... phục vụ cho ngày lễ kỷ niệm ngành cũng được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ theo kế hoạch đã định ■

**Thường trực Ban BSLS ngành**